



การสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗

โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาต่ง กระบี่ ได้มีการเสริมสร้างวัฒนธรรม No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยมีนายเกียรติมงคล พุดเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ที่ให้ความสำคัญกับการสร้างวัฒนธรรมองค์กร No Gift Policy ต่อบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ โดยปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy “งดรับ งดให้ของขวัญ เปลี่ยนของขวัญเป็นคำอวยพร” มีการดำเนินการโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมและสร้างความเข้าใจร่วมกัน ปฏิบัติจนเป็นวัฒนธรรมองค์กร ประกาศเจตนารมณ์ เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ โดยนายเกียรติมงคล พุดเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ เป็นผู้ประกาศและลงนาม



ประกาศโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)

ด้วยโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาตราบังกระบี่ ในฐานะหน่วยงานที่รับผิดชอบด้านการจัดการศึกษา ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการปลูกจิตสำนึกในการไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริต พร้อมกำหนดมาตรการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ รวมทั้งเสริมสร้างค่านิยม ทศนคติ จิตสำนึก และพฤติกรรมของบุคลากรในสังกัด เพื่อหลีกเลี่ยงการกระทำอันอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม จริยธรรม ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการปฏิบัติหน้าที่ และป้องกันการทุจริต โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ จึงรับนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ดังนี้

๑. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ งดรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ จากบุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสถานศึกษา

๒. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกคนในโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ งดให้ของขวัญและของกำนัลทุกชนิดแก่บุคคลภายนอกผู้มาติดต่อสถานศึกษา

๓. ผู้บริหาร ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ทุกคนต้องไม่แสวงหาเพื่อให้ได้ซึ่งของขวัญ ของกำนัล หรือผลประโยชน์ที่มีขอบด้วยกฎหมาย

๔. การแสดงความยินดี การแสดงความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับ หรือการแสดง ความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ควรใช้วิธีการแสดงออกด้วยการลงนามในบัตรอวยพร สมุดอวยพร บัตรแสดงความเสียใจ หรือใช้สื่อสังคมออนไลน์แทนการให้สิ่งของ

ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายเกียรติมงคล พุดเพราะ)

ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

ประชาสัมพันธ์ สื่อทาง Social Media

ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึก ให้ทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ไม่รับของกำนัล ปฏิบัติงานด้วยความเต็มใจ โปร่งใส ถูกต้อง และตรวจสอบได้ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ช่วยสร้างความตระหนัก การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ไม่ทนต่อการทุจริต ไม่เห็นแก่ผลประโยชน์ส่วนตนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม จัดการความเสี่ยงจากการรับและให้ของขวัญของกำนัล ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริต หรือได้รับผลประโยชน์ที่ไม่ถูกต้อง ทั้งนี้เพื่อเตือนใจบุคลากรทางการศึกษา ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ให้ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสตรวจสอบได้ และเพื่อประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรทางการศึกษา หรือบุคคลทั่วไป ได้รับทราบนโยบาย No Gift Policy ไม่รับของขวัญ ไม่รับของกำนัล และกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ ที่จัดขึ้น อาทิเช่น

๑. แบนเนอร์ประกาศเจตนารมณ์



๒. เผยแพร่ประชาสัมพันธ์หน้าเว็บไซต์ โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่

 **โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยา...** 31 ก.ค. 2023


ประชุมประจำเดือนกรกฎาคม













วิชา ขลุ่ยขลุ่ย

นายเกียรติมงคล พุดเพราะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖ มีการจัดประชุมประจำเดือนกรกฎาคม นำโดยนายเกียรติมงคล พุดเพราะ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมประชุม ในการนี้ การแสดงออกเชิงสัญลักษณ์การต่อต้านทุจริตในสถานศึกษา มอบเกียรติบัตรการร่วมกิจกรรมฟรีและมอบช่อดอกไม้ต้อนรับคุณครูภาษาจีนคนใหม่ ณ ห้อง Auditorium KBS



 Theetima Muratikan และอีก 33 คน

การดำเนินกิจกรรมมอบหมายนโยบาย No Gift Policy

 **โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย กระบี่** ฉบับที่ ๓๔ ภาคเรียนที่ ๒/๒๕๖๖
วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖

วิชา ขลุ่ยขลุ่ย

นายเกียรติมงคล พุดเพราะ
ผู้อำนวยการโรงเรียน

